
  
  
 

                                
15 ตุลาคม  2558 

บทความ : กปน.ชูองคกรตัวอยางการประหยัดนํ้า 

 “นํา้” ปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เป็นองคป์ระกอบท่ีทาํให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เราใชน้ํ้ า

เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้ งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ถึงแม้นํ้ าจะเป็นทรัพยากร 

ท่ีเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติ แต่หากเราทุกคนไม่ร่วมมือช่วยกนัประหยดั สักวนัหน่ึงทรัพยากรนํ้าก็มีวนัท่ีจะหมดไป  

นอกจากการประปานครหลวง (กปน.) จะรณรงค์สร้างความเขา้ใจให้กับ

ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสําคัญ และช่วยกันใช้นํ้ าอย่างรู้คุณค่าแล้ว 

ผูป้ระกอบการ หรือผูใ้ช้นํ้ ารายใหญ่ท่ีมีปริมาณการใช้นํ้ าสูงก็เป็นอีกหน่ึงตวัช่วยท่ี กปน. 

ให้ความสําคัญมาโดยตลอด โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 หน่ึงในสถาน

ประกอบการท่ีมีการใชน้ํ้าลดลงอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้า่อตัราค่านํ้าของโรงพยาบาลจะไม่ได้

ลดลงจากเดิมไปมากนัก เน่ืองจากปริมาณบุคคลากร และผูใ้ช้บริการท่ีเพิ่มมากข้ึนจน

ปัจจุบนัมีมากกวา่ 3,600 คนต่อวนั แต่หากเปรียบเทียบจากสถิติค่านํ้ าต่อคนต่อเดือนกลบั

ลดลงมากกว่า 6.74% โดย นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผูจ้ดัการส่วนบริหาร โรงพยาบาล

เปาโล เมโมเรียล โชคชยั 4 กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ดาํเนินกิจกรรมประหยัดนํา้

มาอย่างต่อเน่ือง อาทิ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ด้วยการ

ลดปริมาณนํา้ในถงัชักโครกจากเดิมในเดือนกรกฎาคม 2557 จาก 6.5 - 7 ลิตร เป็น 5.5 ลิตร 

และในเดือนสิงหาคม 2557 จาก 5.5 ลิตร เป็น 5 ลิตร การเปล่ียนก๊อกธรรมดาเป็นก๊อก

ประหยดันํา้ ด้วยการเปรียบเทียบอัตราความส้ินเปลืองนํา้ของก๊อกนํา้แต่ละรุ่นก่อนนาํมาใช้

งานจริงจากท่ีได้รับข่าวสารข้อมูลจาก กปน.อย่างต่อเน่ือง จึงได้เร่ิมดาํเนินกิจกรรมการ

ประหยัดนํา้ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนีย้ังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือภายในอาคาร การ

จัดกิจกรรมสัมพันธ์ และสัปดาห์รณรงค์ตอกยํา้ให้ผู้บริหาร บุคคลากร และผู้ใช้บริการได้

ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้อย่างจริงจัง”  

ทางด้าน นายอธิรัชต์ เทพวัลย์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเปาโล  

เมโมเรียล โชคชยั 4 ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ “โรงพยาบาลยังมีโครงการในปี 2559 – 2560 ท่ีจะ

ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ได้อย่างยั่งยืนด้วยโครงการ Reused Water ซ่ึงเป็นโครงการก่อสร้างกระบวนการนาํนํา้ท่ีใช้

แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุด โดยโรงพยาบาลมีเป้าหมายการลดปริมาณการใช้นํา้ลงอีกในปีถัดไป 

นอกจากนีผู้้บริหารยงัมีนโยบายให้บุคคลากรทุกคนตระหนักว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ไม่ใช่หน้าท่ีของคนใดคนหน่ึง 

แต่ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพ่ือจะได้มีทรัพยากรนํา้ใช้อย่างยัง่ยืนตลอดไป” 

จากช่วงวิกฤติขาดแคลนนํ้ าท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า ในหลายภาคส่วนเร่ิมหันมาให้ความสําคญัต่อการใช้นํ้ า

อย่างประหยดัและรู้คุณค่า เพราะทรัพยากรนํ้ ามีวนัหมดจึงควรใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า ไม่มีแผนระยะสั้ น หรือระยะยาว  

และไม่มีวนัส้ินสุด  
*************************** 

นายวรุณ ตระกลูเผดจ็ไกร 

ผูจ้ดัการส่วนบริหาร  

โรงพยาบาลเปาโล  

เมโมเรียล โชคชยั 4 

นายอธิรัชต์ เทพวลัย์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

โรงพยาบาลเปาโล  
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กระทรวงมหาดไทย 


